

อย. รุกปราบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า 3,900 คดี หลายแหล่งผลิตรวมมูลค่าของกลางกว่า 290 ล้านบาท

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. รุกกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยปีงบประมาณ 2567 อย. จัดการปัญหาโฆษณาพร้อมลงพื้นที่ฟันสถานประกอบการผิดกฎหมายกว่า 3,900 คดี รวมมูลค่าของกลางกว่า 290 ล้านบาท เน้นย้ำ อย. จะตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งสถานประกอบการผลิต นำเข้า จำหน่าย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สรุปดำเนินการคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดทั้งคดีโฆษณา ผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ 2,339 คดี และส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย 1,606 คดี รวม 3,945 คดี โดยคิดเป็นคดีโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายร้อยละ 50.16

รวมทั้งดำเนินการปราบปรามผู้ลักลอบผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยตำรวจสอบสวนกลาง บก.ปคบ. 177 แห่ง โดยคดีที่สำคัญ ๆ เช่น หลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่รวม 3 ครั้ง หลายแหล่งผลิตยา tramadol กว่า 84 ล้านบาท หลายเครือข่ายผลิต จำหน่าย และนำเข้ายาสัตว์เถื่อน หลายเครือข่ายแหล่งผลิตโบทีกซ์ปลอม หลายโกดังทุนจีนปลอมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง หลายแหล่งผลิตจำหน่ายเครื่องสำอางใช้ฉีตเข้าเส้น หลายโกดังนมเวียดนาม 2 รอบ ฯลฯ รวมมูลค่าของกลาง กว่า 290 ล้านบาท

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. จะตรวจสอบ เฝ้าระวังการโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป โดยจัดทำระบบป้องกัน กวาดจับโฆษณาด้วย AI และขยายจำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังและรายงานปิดกั้นโฆษณา พร้อมร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการรับ-ส่งข้อมูลผู้ขายให้กับ อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ข่าว 6 ธันวาคม 2567 ข่าวแจก 55 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

